

KSL ผู้นำในการผลิตพลังงาน เพื่อทุกความต้องการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัท เคเอสแอล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2488 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากอ้อยครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์น้ำตาลของบริษัทฯ ประกอบด้วย น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายดิบคุณภาพ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย 5 โรงงาน และในต่างประเทศ 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในท่าเลนหลังปลูกอ้อยของประเทศ และมีโรงงานน้ำตาลในต่างประเทศ คือ ประเทศลาวและกัมพูชา รวม 2 โรงงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาเป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เพราะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การใช้กากน้ำตาลในการผลิตแอลกอฮอล์ การใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การใช้น้ำเสียจากกระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ในการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ธุรกิจของกลุ่ม KSL ได้สรรสร้างพลังงานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต กล่าวคือ น้ำตาลทรายเป็นพลังงานแก่มนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานแก่ยานพาหนะ ไฟฟ้าเป็นพลังงานแก่เครื่องจักรและสถานที่ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นพลังงานแก่พรรณพืช

ธุรกิจน้ำตาลทราย เป็นการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายประเภทต่างๆ โดยปริมาณการจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกภายใต้แบรนด์ KSL ซึ่งกระจายไปยังประเทศต่างๆ

ธุรกิจเอทานอล เป็นการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ โดยส่งจำหน่ายกับผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลายกลุ่ม และมีการขยายกำลังการผลิตตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจไฟฟ้า เป็นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนหนึ่ง และใช้ในสถานประกอบการคือโรงงานและสำนักงานอีกส่วนหนึ่ง

ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ เป็นธุรกิจย่อยที่เน้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบที่เหลือจากสายการผลิตในธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยส่งโรงงานเป็นหลัก

แนวทางของแต่ละธุรกิจข้างต้นของกลุ่ม KSL อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อตอบสนองทุกความต้องการและค่านิยมองค์กรโดยเน้น 4 คุณค่าหลัก คือ Dynamic, Integrity, Synergy และ Creativity (DISC) เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรระดับแนวหน้า ที่มุ่งมั่นไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหากระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสังคม พร้อมกับสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา เกื้อกูลเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและประเทศชาติต่อไป



ในฐานะองค์กรชั้นนำแห่งหนึ่ง เคเอสแอล มีจุดยืนที่มั่นคงในการสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน การมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ ยึดมั่นในหลัก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล กิจการ การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและสภาพการ ทำงานที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ใช้ระบบจัดการคุณภาพในระดับสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองต่างๆ เช่น การได้ รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรในระดับ A จาก TRIS Rating การได้รับ การประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating) ใน ระดับดีมาก การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การได้รับการประเมินให้หลักทรัพย์ KSL เป็นหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย การได้ รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ สังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม การได้รับรางวัลสถานประกอบการ ที่อำนวยการระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี เป็นต้น

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นกิจกรรมกับชุมชนบริเวณที่บริษัทได้ตั้งโรงงาน และมีส่วนช่วย สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและชุมชนแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสืบสานและ การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน แต่ละชุมชน และได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เป็น ตัวอย่างของการพึ่งพาตนเองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เปิดเข้าศึกษา ดูงานและฝึกอบรมได้จำนวน 5 พื้นที่รอบโรงงานทั้ง 5 แห่ง โดยมีศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์ แคว เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะได้นำไปปฏิบัติเพื่อการพึ่งพา ตนเอง และเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไป



นอกจากนั้น บริษัทได้ลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุนเพื่อนำผลตอบแทนมาใช้ในการสาธารณประโยชน์กับโครงการ “การลงทุนสุนทาน” (Philanthropic Investments) ด้วยการลงทุนที่นำผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นความคิดริเริ่มของสถาบันไทยพัฒนาที่ใช้เม็ดเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อหาดอกผลสำหรับนำไปใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำอีก 5 แห่ง ร่วมลงทุนตั้งต้นสำหรับกองทุน รายละเอียด 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาทเพื่อนำดอกผลจากการลงทุนใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผ่านการประเมินจากสถาบันไทยพัฒนาแล้วว่ามีขีดโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG) 100) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าจะนำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนสุนทาน มาทำประโยชน์ในด้านสาธารณสุข ผ่านโรงพยาบาลที่กลุ่มบริษัทให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมทั้งนำมาใช้ในโครงการเพื่อการศึกษาและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด “จากธรรมชาติสู่พลังงานสะอาด” ควบคู่ไปกับความใส่ใจในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทิศทางดังกล่าวจะนำพาบริษัทสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต